

บรรณาธิการแถลง

ในที่สุด ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบรรดาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านใน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ฉบับปฐมฤกษ์ก็ได้ปรากฏโฉมหน้า
ออกมาสู่มือท่านผู้อ่านได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้

นอกจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ดังกล่าวแล้ว คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแก่เจ้าหน้าที่ของกรมอื่น ๆ ที่ได้มีส่วนช่วยในการจัดพิมพ์วารสารนี้ เช่น
คุณวิสุทธิ์ คุณณานนท์ สถาปนิกโท กองเศรษฐสถานสงเคราะห์ ที่ได้ช่วยออกแบบภาพปก คุณ
สุทิน ไชยมณี หัวหน้าแผนกตรวจแรงงาน กองแรงงาน กรมประชาสงเคราะห์ ช่วยแนะนำ
เกี่ยวกับการใช้กระดาษการประมาณราคา และการจัดหาโรงพิมพ์ คุณประดิษฐ์ พาณิชการ
รักษากรในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาชีวศึกษา กรมราชทัณฑ์ ที่ได้กรุณาให้ยืมสต็อกภาพ
ถ่ายการอบรมข้าราชการซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณพูนศักดิ์ จุลละจาริต หัวหน้าแผนกประจำกรม กรมประชาสัมพันธน์ ที่ช่วยจัดตั้งภาพการ
อบรมงานตำรวจบรรณรุ่นที่ ๕ ให้ และคุณนิรุช ไชยกุล หัวหน้ากองการปกครอง กรมมหาดไทย
ที่ได้เอื้อเฟื้อให้ภาพถ่ายเกี่ยวกับการอบรมปฐมฤกษ์

บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะเว้นเสียซึ่งความขอบคุณอย่างจริงใจมิได้
ได้แก่ท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาต้อนรับวารสารฉบับใหม่นี้ ด้วยความเต็มใจและอย่างอบอุ่นหา
ฝากัง ระยะเวลาไม่นานนักหลังจากที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีหนังสือเรียนให้ทราบถึงการ
จัดพิมพ์และวัตถุประสงค์ของวารสารฉบับนี้ และเชิญชวนท่านผู้สนใจให้ช่วยบอกรับเป็นสมาชิก
ปรากฏว่าท่านได้สนองตอบโดยรวดเร็ว และในปริมาณมากมาย เกินกว่าที่คณะฯ ได้คาดหมายไว้

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งในความกรุณาและความร่วมมือของท่านทั้ง
หลายครั้ง^{๒๕} และหวังว่าไมตรีจิตของท่านสมาชิกคงจะเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นให้คณะรัฐประ-
ศาสนศาสตร์เกิดความพยายามยิ่งขึ้น ในอันที่จะแสวงหาเรื่องที่มีคุณค่าควรแก่เวลาและทุนทรัพย์ที่
ท่านได้เสียสละไปมาเส่นอบท่าน

ท่านผู้อ่านคงสังเกตเห็นว่า ดาวเสาร์ที่อยู่ใต้มือของท่านนับรวมแต่ข้อความที่เป็นเนื้อ
หาเกี่ยวกับวิทยาการรัฐประศาสนศาสตร์และข่าวที่เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น ตลอดจนบันทึกท่านจะไม่
พบภาพโฆษณาอันค้ำมาบนตอนเหนือ^{๒๖} ในการเดินอดสารคดี และจงความสนใจของท่านให้หันเหไป
ทางอื่นเลย การที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์สามารถทำได้ดังนี้ ก็ด้วยความกรุณาของท่านสมาชิก
ที่มีได้ตรงใจในอัตราค่าบอกรับซึ่งสูงกว่าวารสารอื่น ๆ ในขนาดเดียวกันเล็กน้อย ทั้งนี้ เพื่อชด
เชยรายได้ที่ขาดไปจากค่าโฆษณาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้วารสารต้องมาดำรงคนอยู่ได้

ประการสุดท้าย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำวารสารนี้ยัง
ใหม่ต่อบรรณโลกคณะรัฐประศาสนศาสตร์คาดว่า วารสารนี้อาจมีข้อบกพร่องบาง
ประการบ้างเป็นแน่ จึงใคร่ขอให้ท่านสมาชิกและท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยกรุณาแจ้งข้อ
บกพร่องให้บรรณาธิการวารสารทราบ เพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่ง
ขึ้นในการจัดพิมพ์คราวต่อ ๆ ไป.

บรรณาธิการ